



Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ứng cử viên LÊ ĐỨC DŨNG

Kính thưa; - Quý vị đại biểu cử tri !

- Ban tổ chức, ban điều hành khu dân cư...

Cũng giống như cô bác, anh chị cử tri ở đây. Tôi lựa chọn Côn Đảo làm quê hương thứ 2 của mình. Do đó cho dù có được trúng cử để trở thành đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này hay không tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình cho quá trình bảo vệ và xây dựng Côn Đảo.

Nếu được cô bác anh chị cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau;

1. Trước hết gần gũi, gần bó, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng đó của cô bác anh chị cử tri với HĐND huyện, với các cấp, các ngành để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng thời từ đó cùng với các ứng cử viên khác tìm ra giải pháp tham mưu, kiến nghị với HĐND huyện ra Nghị Quyết sát với vấn đề bức xúc của cử tri như; việc cung cấp điện nước, việc đi lại học tập khó khăn của hơn 60 trẻ mầm non ở khu vực Bển Đàm nói riêng. Vấn đề quy hoạch, đất đai, môi trường và du lịch trên địa bàn Côn Đảo nói chung.

2 Về biện pháp giữ vững an ninh quốc phòng tại Côn Đảo:

Tôi sẽ làm tốt công tác tham mưu cho HĐND huyện có các chủ trương, giải pháp hiệu quả trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm . Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên bộ, trên biển, kịp thời trấn áp với các hoạt động phá hoại của nhiều loại đối tượng. Xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt về công tác QP-AN trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng củng cố Côn Đảo thành khu vực phòng thủ vững chắc, không ngừng nâng cao khả năng SSCĐ cho lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

3. Đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Kiến nghị với HĐND huyện có các chính sách thiết thực giúp các hộ khó khăn làm kinh tế vươn lên, như mở rộng, đơn giản hoá thủ tục cho vay vốn, quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, neo đơn, các hộ còn khó khăn trong cuộc sống.

Là đại diện duy nhất của lực lượng vũ trang tham gia ứng cử bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu dân cư số 4, 5, 10 rất mong nhận được sự ủng hộ của đông đảo cô bác, anh chị cử tri. Xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị cử tri đã lắng nghe. Cảm ơn UBND huyện, MTTQ huyện đã tổ chức cho chúng tôi được gặp gỡ với cô bác, anh chị cử tri.

Người viết



Lê Đức Dũng